

THÁI THỤY Chú trọng giáo dục truyền thống cho học sinh

Những năm gần đây, ngành Giáo dục huyện Thái Thụy chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục truyền thống trong các nhà trường, giáo dục đạo đức cho học sinh. Trong đó, lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học và thực hiện dưới nhiều hình thức, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền) được biết đến là ngôi trường đào tạo học sinh giỏi của huyện Thái Thụy. Trong những năm qua, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường không ngừng được khẳng định và nâng cao, góp phần quan trọng đưa kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bậc THCS của huyện Thái Thụy đứng ở tốp đầu của tỉnh. Cô giáo Trịnh Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhận thấy công tác giáo dục truyền thống cho học sinh có vai trò quan trọng nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho các em, nhiều năm nay, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề hàng tháng, hàng năm. Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa tìm hiểu về thân thế, cuộc đời lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh cho tất cả

học sinh mới vào trường. Cùng với đó, tổ chức cho học sinh tham quan thực tế tại Khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh để các em được tìm hiểu về công trình, kiến trúc, lăng mộ, gia cảnh của người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, qua đó giúp các em nêu cao tinh thần tự hào về ngôi trường cũng như hiểu biết về người con ưu tú của quê hương. Ngoài ra, hàng tháng, nhà trường phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức cho các thầy cô giáo, học sinh dọn dẹp, chăm sóc cây cối tại Khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh. Không chỉ riêng Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, trong những năm học gần đây, cùng với việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều trường học trên địa bàn huyện đã quan tâm chủ trương giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trong đó có nội dung giáo dục truyền thống

cách mạng cho các em, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đối với giáo dục mầm non, 49/49 trường mầm non trong huyện đã tích hợp, lồng ghép các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở bậc mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng. Đối với giáo dục phổ thông bậc tiểu học, THCS, thực hiện tốt nội dung dạy học các môn đạo đức, giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành. Đến nay, 100% trường mầm non, tiểu học, THCS đã xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. 100% học sinh tiểu học, THCS tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động lao động tập thể



Học sinh Trường THCS Thụy Dân (Thái Thụy) chăm sóc nghĩa trang 21/10.

như phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, giúp đỡ học sinh nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội... Các trường làm tốt công tác giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" đối với học sinh và giáo viên thông qua hoạt động ngoại khóa tìm hiểu, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử tại các xã, thị trấn. Cùng với đó, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc nhân các ngày lễ lớn; thi viết bài, vẽ tranh chủ đề về biển, đảo Việt Nam, tham gia ngoại khóa tham quan trưng bày chủ đề "Biển đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam - những bằng chứng pháp lý và lịch sử". Theo ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống của ngành nói chung, trong các nhà trường nói riêng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Toàn ngành đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển

khai thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Ngành đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tôn tạo nghĩa trang 21/10 (xã Thụy Dân), tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân và các em học sinh cấp II Thụy Dân bị bom Mỹ sát hại. Bên cạnh đó, toàn ngành cũng làm tốt công tác giúp đỡ học sinh nghèo, cán bộ, giáo viên trong ngành có hoàn cảnh khó khăn... Hàng năm, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giúp hơn 3.000 lượt học sinh với số tiền trên 900 triệu đồng. Ngoài giúp đỡ về tiền mặt, cán bộ, giáo viên còn giúp học sinh bằng hình thức dạy thêm, tặng thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, tặng quần áo, đồ dùng học tập. Những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống của ngành Giáo dục huyện Thái Thụy nói chung, các nhà trường nói riêng đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cho các em học sinh, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

TRẦN TUẤN



Học sinh Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) dâng hương tưởng niệm và tham quan Khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh.



HƯNG HÀ Ấm áp ngày hội đại đoàn kết

Trong những ngày tháng 11, các địa phương ở Hưng Hà tung bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với không khí vui tươi, đầm ấm. Người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau trang hoàng nhà cửa, đường làng ngõ xóm được phát quang, cờ đỏ sao vàng tung bay chào mừng ngày hội.

Hưởng tới ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; những yêu cầu về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước; giáo dục về lịch sử vẻ vang và đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam đối với dân tộc; vai trò của MTTQ các cấp trong giai đoạn hiện nay.

Chúng tôi có mặt tại thôn Phú Ốc, xã Thái Hưng (Hưng Hà) đúng lúc người dân đang chuẩn bị tổng duyệt các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Trưởng thôn Trương Thị Hiền chia sẻ: Từ nhiều ngày nay, người dân Phú Ốc ai cũng hào hứng đón chờ ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi đã trang hoàng lại nhà cửa, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng trên các tuyến đường chính của xã. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự gắn bó với người dân trong thôn và xã Thái Hưng lại với nhau. Trong ngày hội, không chỉ có người dân sinh sống ở địa phương mà nhiều người con xa quê cũng trở về tham dự. Nhờ dịp này, những người con xa quê có điều kiện, có tấm lòng cùng chung tay đóng góp xây dựng thôn xóm ngày càng khang trang.



Người dân thôn Phú Ốc, xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà tích cực lao động sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Tôn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thái Hưng cho biết: Ủy ban MTTQ xã đã phát động thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", chọn một đơn vị làm điểm tổ chức triển khai, từ đó nhân rộng mô hình sang các thôn khác. Qua đánh giá, bình xét sẽ tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích cao trong quá trình thực hiện cuộc vận động. Ngoài ra, công tác khánh tiết, các phần lễ, phần hội trong ngày hội đại đoàn kết cũng được các khu dân cư chuẩn bị chu đáo. Trước ngày hội chính, ban công tác mặt trận các khu dân cư vận động bà con quét dọn đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp chào đón ngày hội.

Theo ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà, trong dịp tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu các cơ sở tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời, bảo đảm tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Chính vì thế, từ khi phát động, tùy theo điều kiện của khu dân cư, thôn, xóm, MTTQ kêu gọi người dân có thể tổ chức "Bữa cơm đại đoàn kết" qua đó tạo không khí đoàn kết, ấm cúng tại khu dân cư. Đây là việc tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn gắn kết tình làng nghĩa xóm.



Người dân Thái Hưng (Hưng Hà) phấn khởi đón chào ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn huyện Hưng Hà có 35 xã, thị trấn với 266 khu dân cư, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trên 30% khu dân cư tổ chức "Bữa cơm đại đoàn kết". Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo các tổ chức thành viên kêu gọi các cơ sở hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như thi đấu cầu lông, bóng đá, đi cầu kiều... Khuyến khích các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống của địa phương, những hoạt động tình nghĩa hướng về người nghèo góp phần để người nghèo trên địa bàn huyện có được ngày hội vui tươi, gắn kết yêu thương, ấm áp nghĩa tình làng xóm.

TIẾN ĐẠT

"Mở đường" cho người khuyết tật

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện hỗ trợ việc làm, nâng cao thu nhập là những giải pháp huyện Kiến Xương giúp người khuyết tật bảo đảm cuộc sống. Đây cũng là con đường để người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng. Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương: Toàn huyện hiện có 7.275 người khuyết tật gồm các đối tượng: khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật vận động, trong đó số đối tượng còn khả năng lao động chiếm 30%. Để giải quyết việc làm cho người khuyết tật, những năm qua, Hội Bảo trợ người

khuyết tật và trẻ mồ côi huyện phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng đi học nghề phù hợp như may, mộc, cơ khí và các nghề tiểu thủ công nghiệp tại các trung tâm, cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh. Sau khi học nghề, Hội tiếp tục đứng ra liên hệ với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Là người khuyết tật được đào tạo nghề, anh Lại Văn Diệp, thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh không chỉ tự tạo được việc làm cho mình mà còn giải quyết việc làm cho nhiều người khuyết tật của địa phương. Anh Diệp cho biết: Được sự hỗ trợ của

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện và chính quyền địa phương tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất, tôi đã mở được cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cho riêng mình. Đến nay, tôi mở rộng quy mô và thành lập công ty, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 25 lao động khác, trong đó có 12 người khuyết tật, mỗi năm đạt doanh thu hơn 6 tỷ đồng. Anh Đỗ Văn Giáp, người khuyết tật thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh chia sẻ: Được anh Diệp nhận vào công ty làm việc, mỗi tháng thu nhập 6 triệu đồng, em thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Bản thân em không còn mặc cảm vì

khuyết tật của cơ thể, không còn là gánh nặng của gia đình, xã hội và chăm lo tốt cuộc sống của gia đình. Còn chị Bùi Thị Lý, người khuyết tật ở thôn Trung Quý, xã Thượng Hiến có cuộc sống ổn định nhờ được học nghề may công nghiệp. Chị được một doanh nghiệp may tin tưởng giao hàng làm gia công tại nhà. Hiện chị cũng mở được cơ sở may, tạo việc làm cho 10 người khuyết tật khác của địa phương với thu nhập ổn định từ 2 - 2,5 triệu đồng/người/tháng. Chị Lý, anh Diệp chỉ là hai trong số những tấm gương người khuyết tật vượt khó vươn lên trong mô hình người khuyết tật giúp đỡ

người khuyết tật ở huyện Kiến Xương.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Kiến Xương cho biết: Để giúp những người khuyết tật không còn khả năng lao động ổn định cuộc sống, hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đều tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng giải quyết các chế độ, chính sách. Mỗi tháng, huyện tổ chức chi trả kịp thời, an toàn tới tận tay các đối tượng với số tiền hơn 3,586 tỷ đồng theo đúng Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội giúp họ với bớt khó khăn trong cuộc sống. 100% đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh huy động các đoàn thể chung tay giúp đỡ người khuyết tật, các địa phương cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động anh em trong gia đình, dòng họ, làng xóm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần; làm tốt công tác xã hội hóa chăm sóc người khuyết tật. Đối với những hộ người khuyết tật nghèo có nhà ở dột nát, Kiến Xương huy động mọi nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà tình thương giúp họ có nơi ăn chốn ở vững chắc, yên tâm ổn định cuộc sống.

KHẮC ĐUẤN



Cơ sở sản xuất của anh Lại Văn Diệp (thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 12 người khuyết tật.

